



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 หน้า 14 มูลค่าข่าว 169,214.-

ส่วนวิกิคอมมอนส์และสื่อสาธารณะ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘สาธิต’คือการทดลองให้ดู



ว่าโรงเรียนสาธิตให้ทราบความหมายกันอีกครั้ง

โรงเรียนสาธิตคือโรงเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในกำกับของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของนักศึกษา หรือผู้ฝึกงานเพื่อจะเป็นครูในอนาคต หรือเพื่อใช้เป็นสถานศึกษาวิจัยงาน

โรงเรียนสาธิตในประเทศไทยเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในการดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา ที่เรียกว่า “ฝึกสอน”

กลุ่มโรงเรียนสาธิตมีทั้งในสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั่วประเทศ โรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ และโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คือโรงเรียนที่มีฐานะเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของประเทศไทย ในฐานะหน่วยสาธิต แผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ทุกปีการศึกษาจะมีการจัดกีฬาสามัคคี คือ กีฬาสามัคคี” แรกเริ่มจากการแข่งขันว่ายน้ำ แล้วเพิ่มกีฬาอื่นมาภายหลัง โดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพของกีฬาสามัคคีทุกปี

การแข่งขันกีฬา “สาธิตสามัคคี” กลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้งหมดมี 23 แห่ง

กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่ง

กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน 4 แห่ง

มีผู้สรุปเรื่องราวของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีก่อน รวมถึงการแถลงของผู้บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งนั้นเข้าด้วยกัน 7 เหตุผลที่ควรเก็บกระเป๋าเข้า “โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” พร้อมกับบอกว่า เป็นโรงเรียนในฝันชุดๆ ต่อไปนี้

1.ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน ให้แต่งชุดนักเรียนในวันจันทร์ (คล้ายกับข้าราชการ) และวันหยุดสุด ด้วยเหตุทั้งสองวันที่หน้ามหาวิทยาลัยมีตลาดนัด เพื่อผลของความปลอดภัยของนักเรียน

2.ทรงผมยาวหรือตัดสั้น ทำสี ตัดลอน สบัดปลายผม 15 เซนติเมตร ขนาดไหนก็ได้ ตามใจให้เด็กเป็นคนเลือก แต่ผู้ปกครองจะอนุญาตหรือไม่เป็นเรื่องของผู้ปกครอง “อะอื่นไม่เกี่ยว”

3.ไม่มีเกรด แต่สุดท้ายถึงเวลาสอบเกรดให้นำไปใช้เรียนต่อที่อื่น 4.ไม่มีครูผู้ปกครอง ครูกับนักเรียนจะอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย สัปดาหะหนึ่งวันให้นักเรียนมารวมตัวเฉลยความคิดเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.การบ้านไม่เยอะ ปรับแก้หน้าการเรียนให้เท่ากับ วิชาไหนเรียนจบใน 4 สัปดาห์ก็จบ 6.เรียนหลายวิชา สลับวิชาเบาๆ มาเรียนแทรกกันได้ 6.จัดเรียนวิชาลูกเสือและเนตรนารีเป็นวิชาการเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอด 7.ตั้งคสภ (สโมสรมุข) ของตัวเองได้ เพียงไปบอกอาจารย์ เพื่อช่วยสนับสนุนพื้นที่

ทั้งนี้ คือการให้เด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ไม่ใช่เด็กอยู่ตรงกลาง เพื่อค้นหาศักยภาพในตัวเด็กได้จริง เน้นให้เด็กรู้ว่าชอบอะไร เหมาะกับอะไร

ปีที่ผ่านมามีนักเรียนเพียง 100 คน ปีนี้ น่าจะเพิ่มอีก 100 คน เป็นต้นแบบปฏิรูปการศึกษาให้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง อาจต่อยอดเทียบกับประเทศฟินแลนด์ได้

ผู้ปกครองของน้องหนูคนไทยหน้าต้องเข้าเรียนชั้นที่มีของสาธิตธรรมศาสตร์ ลองเปิดไลน์ดูก่อน หรือจะแวะเวียนไปดูชมของจริง ไม่มีใครว่าอะไร ทั้งไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด

ที่สำคัญ การเรียนใกล้บ้านเป็นปัจจัยสำคัญของการศึกษา เว้นแต่มีที่พำนักหรือย้ายบ้านไปอยู่รังสิต โอกาสจะเป็นไปได้ให้น้องหนูได้เรียนอย่างมีความสุข